

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๓/๒



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่ นายอำเภออ่าวลึก นายอำเภอเขาพนม นายอำเภอปลายพระยา
นายอำเภอคลองท่อม นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๑๕๔๑
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภาได้แจ้งว่าขณะนี้มีชาวต่างประเทศจำนวนมากที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย แต่ยังไม่
คุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งสถานศึกษาได้มีหนังสือขอไปยังสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาเพื่อพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าชาวต่างประเทศบางรายไม่สามารถ
ออกหนังสืออนุญาตฯ ให้ได้ เนื่องจากได้มีการขออนุญาตฯ ครบจำนวน ๒ ครั้ง ตามกรอบที่คุรุสภากำหนดแล้ว

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะจ้างชาว
ต่างประเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้รับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ชาว
ต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การจ้างครูชาวต่างประเทศของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ตาม
คำชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งครูชาวต่างประเทศ
ได้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตฯ ด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสะอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙, ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

เลขที่ 15271
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๖
ที่มท ๐๘๐๙.๘/ว ๑๕๕๖



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๕๕๘๓
วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๖
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ต่วนมาก ที่ ศธ ๕๑๐๓.๒/๓๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แจ้งว่าขณะนี้มีชาวต่างประเทศจำนวนมากที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย แต่ยังไม่มีความสมบูรณ์ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งสถานศึกษาได้มีหนังสือขอยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าชาวต่างประเทศบางรายไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ ให้ได้ เนื่องจากได้มีการขออนุญาตฯ ครบจำนวน ๒ ครั้ง ตามกรอบที่คุรุสภากำหนดแล้ว

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงใคร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะจ้างชาวต่างประเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้รับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การจ้างครูชาวต่างประเทศของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ตามคำชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งครูชาวต่างประเทศได้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาออกหนังสือหนังสืออนุญาตฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ประสิทธิ์โร เกษมทานนท์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๑-๓
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๔๓

2556



35520

ด่วนมาก
ที่ ศธ ๕๑๐๓.๒/ 316

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

5455

เรื่อง การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำชี้แจงการออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยขณะนี้มีชาวต่างประเทศจำนวนมากที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย แต่ยังไม่มีความสมบูรณ์ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งสถานศึกษาได้มีหนังสือขอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าชาวต่างประเทศ บางรายไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ ให้ได้ เนื่องจากได้มีการขออนุญาตฯ ครบจำนวน ๒ ครั้ง ตามกรอบที่คุรุสภากำหนดแล้ว

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงใคร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะจ้าง ชาวต่างประเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้รับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การจ้างครูชาวต่างประเทศ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ตามคำชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งให้สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดของท่าน รวมทั้งครูชาวต่างประเทศเพื่อทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตฯ ด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง)

ผู้อำนวยการสำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการคุรุสภา

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๒๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๕๐

นางอภิญญา วัฒนวิวัฒน์
นางอภิญญา วัฒนวิวัฒน์

โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่ใช่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่เป็นหนังสือที่ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูได้ภายใต้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยครูสภาออกให้แก่สถานศึกษาตามที่มีหนังสือร้องขอไปยังครูสภา ในกรณีที่ไม่สามารถจ้างผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาปฏิบัติการสอนได้

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ครูสภาได้กำหนดกรอบการพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

๑. มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
๒. มีความรู้ ความชำนาญ และสถานศึกษามีความจำเป็นต้องให้ปฏิบัติหน้าที่สอน
๓. มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL, IELTS, TOEIC ยกเว้นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้แก่ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา และผู้สอนภาษาต่างประเทศอื่นที่เป็นเจ้าของภาษา
๔. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖

ระยะเวลาการอนุญาตฯ

ชาวต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตเท่านั้น โดยอนุญาตให้เป็นระยะเวลา ๒ ปี และสามารถขออนุญาตได้อีกหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูภายในระยะเวลาที่อนุญาต และหากผู้ประกอบวิชาชีพมีการประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออกจากสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาต ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด

เงื่อนไขการขอหนังสืออนุญาตฯ

ชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย แต่ยังไม่มีความรู้คุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถขอหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ คนละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒ ปี เท่านั้น และในกรณีที่ได้รับอนุญาตฯ ครบ ๒ ครั้งแล้ว แต่ยังไม่มีความรู้คุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถขอได้อีกเป็นครั้งที่ ๓ โดยมีเงื่อนไขดังนี้เท่านั้น

๑. ชาวต่างประเทศต้องปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาเดียวกับการขออนุญาตฯ ครั้งที่ ๒ และ
๒. ต้องแสดงหลักฐานว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูสภา ได้แก่ ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของครูสภาโดยการทดสอบ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อให้วุฒิปริญญาทางการศึกษา
๓. หากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออกจากสถานศึกษา ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด